

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.17 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ชั้น 2

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเกียรติชัย นอกสระ	ประธานสภา อบต.โนนกก	เกียรติชัย นอกสระ	
2	นายอุเทน นามโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 2	อุเทน นามโพธิ์	
3	นายธนูสร ลอยเมืองกลาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 9	ธนูสร ลอยเมืองกลาง	
4	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 4	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	
5	นายสมชาย เลิศขามป้อม	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 3	สมชาย เลิศขามป้อม	
6	นายวุฒิ วังสระ	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 7	วุฒิ วังสระ	
7	นางสาวลำไย ยืนยาว	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 6	ลำไย ยืนยาว	
8	นายสุริยา วิญญาญงค์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 10	สุริยา วิญญาญงค์	
9	นายประยูร พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 5	ประยูร พันธุ์ยาง	

ผู้ไม่มาประชุม นายอำร พลชาติ รองประธานสภา อบต.โนนกก (ลา กักตัว)

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	นายศุภกรณ์ วังสระ	นายก อบต. โนนกก	ศุภกรณ์ วังสระ	
2	ส.ต.ท.อุเทน สถาน	ปลัด อบต. โนนกก	ส.ต.ท.อุเทน สถาน	
3	นายประดิษฐ์ คำเขียว	ที่ปรึกษา นายก อบต.โนนกก	ประดิษฐ์ คำเขียว	
4	นายวศิน กางสูงเนิน	รองนายก อบต.โนนกก	วศิน กางสูงเนิน	
5	นายทวิศักดิ์ บุญเลิศ	รองนายก อบต.โนนกก	ทวิศักดิ์ บุญเลิศ	

เริ่มประชุม เวลา 09.17 น.

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกก ได้แจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.โนนกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญที่จะให้ที่ประชุมสภา อบต.โนนกก

รับทราบ และแจ้งว่ามีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง แล้วได้ประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกก ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกก

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต. โนนกอก รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภา อบต.

โนนกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 เนื่องด้วยมีหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุดที่ นร 0505/ว296 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ใน พื้นที่ป่า และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ยังมีส่วนราชการ ใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่ามาก่อนได้รับอนุญาต มีประเด็นสำคัญของหนังสือที่เกี่ยวข้อง ถ้าส่วน ราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ก่อนมติดังกล่าวต้องขอย้อนหลังให้เรียบร้อย และถ้าหากส่วน ราชการใดจะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าต้องของอนุญาตทุกกรณี และพื้นที่ป่านั้น ติความแล้วถ้าหากพื้นที่ ตรงนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ทั้งหมด ส่วน ราชการจะเข้าทำประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อนแล้วจึงขออนุญาตจากกระทรวง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ที่ได้แทรกเพิ่มเติมในครั้งประชุม ครั้งนี้ เป็นโครงการที่เข้าทำในพื้นที่ป่า ของ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 21 โครงการเป็นการขอให้สภา อบต. โนนกอก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ย้อนหลัง เพื่อจะได้ นำเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต. โนนกอก ประกอบการขอของกองช่างต่อไป นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก หลังจากที่เลขานุการได้ชี้แจงเรื่องของการแทรกเรื่อง การ ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จะมีท่านใดสอบถาม อภิปรายเพิ่มเติม ถ้า ไม่มี ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุมสภา อบต. โนนกอก มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จำนวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.1 พิจารณาเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (กองช่าง) ขอเชิญนาย อบต. โนนกอก

นายสุภกรณ์ วิงสระ นายค อบต. โนนกอก ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อความเดิม ในคำก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากบ้านนายมนูญ ถิ่น โสภา ถึงบ้านนายศิริ โชค งามศักดิ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร ขอแก้ไขข้อความ ใหม่ ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ส่วนความกว้าง แบบแปลน สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ 499,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก หลังจากที่ นายค อบต. โนนกอก ได้เสนอเรื่องขอ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มี จะ เป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุม สภา อบต. โนนกอก อนุมัติตาม ข้อความเดิม ไม่มี

อนุมัติตาม ข้อความใหม่ จำนวน 9 เสียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.2 พิจารณา เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (กองช่าง) ขอเชิญนายค อบต. โนนกอก

นายศุภกรณ์ วัจสระ นายค อบต.โนนกกอก ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อความเดิม ในคำก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โสภเชือก หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่นางนันทิยา อินหอม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ขอแก้ไข ข้อความใหม่ ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร ส่วนความกว้าง แบบแปลน สถานที่ก่อสร้างงบประมาณ 499,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่ นายค อบต.โนนกกอก ได้เสนอเรื่องขอ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติม ถ้า ไม่มี จะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุม สภา อบต.โนนกกอก อนุมัติตาม ข้อความเดิม ไม่มี
อนุมัติตาม ข้อความใหม่ จำนวน 9 เสียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.3 ขอความ อนุเคราะห์แจ้งให้พิจารณาความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายค อบต.โนนกกอก ให้ปลัด อบต.ชี้แจงแทน ขอเชิญ

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๕๑๐๐๘.๑/๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ สรุป หนังสือที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งมานั้น แจ้งว่าถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของโรงเรียนโนนกกอกวิทยา หรือความหมายคือเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา ๕๔ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๕๔ จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกเห็นชอบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ ช่วงนั้นไม่มีการประชุมสภาอบต.โนนกกอก จึงนำเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอกพิจารณาเห็นชอบใน ครั้งนี้

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่ ปลัด อบต.โนนกกอก ได้ชี้แจงไปแล้วจะมีท่านใด อภิปรายสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญ

นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 3 ถ้าหากการก่อสร้างใด ๆ ในพื้นที่ของโรงเรียน โนนกกอกวิทยา แล้วเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและ ประชาชนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ขัดข้องอะไร

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติของที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก เห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ โรงเรียน โนนกกอกวิทยา จำนวน 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก เรื่อง เสนอใหม่ 5.4 พิจารณา เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one แบบประมวลผล ของสำนัก ปลัด จำนวน 2 เครื่อง และของกองสาธารณสุข การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one แบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง) นายคอบต.โนนกกอก ให้ปลัด อบต.ชี้แจงแทน

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง และของกองสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง ได้มีการแก้ไขในคุณลักษณะ จึงจำเป็นที่จะต้องขออำนาจสภาพิจารณา อนุมัติให้แก้ไข โดยคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด และของกองสาธารณสุข มีคุณลักษณะเดิมที่เหมือนกัน และที่จะแก้ไขคุณลักษณะใหม่ก็เหมือนกัน ซึ่งคุณลักษณะที่จะแก้ไขเป็นข้อความหัวข้อต้น ๆ คือเดิมใช้คุณลักษณะปี พ.ศ. 2563 พอแก้ไขใหม่จะใช้คุณลักษณะปี พ.ศ. 2564 ส่วนข้อความอื่น ๆ ถัดไปไม่มีการแก้ไข ข้อความที่แก้ไขที่สำคัญมีดังนี้

เดิม เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับใช้งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ฯลฯ

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับใช้งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB ฯลฯ

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่ ปลัด อบต.โนนกกอก ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ท่านใด จะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม

นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 3 ในเอกสารที่มีอยู่ทำไม่มีแต่ตารางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของสำนักปลัด แต่ไม่มีเอกสารตารางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของกองสาธารณสุข งบประมาณเท่ากันหรือไม่

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก หลังจากที่ท่าน อบต.สมชาย ได้เอกสารตารางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของกองสาธารณสุข การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามคุณลักษณะ แล้วกองสาธารณสุขก็มี 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาทรวม งบประมาณ 46,000 บาท งบประมาณเท่ากับสำนักปลัด

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงมติ จะลงมติที่ละหน่วยงาน มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก อนุมัติ ข้อความเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง ไม่มี

อนุมัติ ข้อความใหม่ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 9 เลียง

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก อนุมัติ ข้อความเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ของ
กองสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง ไม่มี

อนุมัติ ข้อความใหม่ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 9 เลียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.5 พิจารณา
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (การจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง
จำนวน 1 ตัว) ขอเชิญ นายก อบต.โนนกกอก

นายสุภกรณ์ วงสระ นายก อบต.โนนกกอก ในการประชุมสภา อบต.โนนกกอก ครั้งก่อน ได้โอนงบประมาณใน
หมวดเงินเดือนของกองคลัง โอนไปตั้งจ่ายใหม่ เป็นค่าเช่าอู่สำนักงาน ซึ่งเป็นข้อความเดิม ในการ
ประชุมสภา อบต.โนนกกอกครั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่ นายก อบต.โนนกกอก ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
ท่านใด จะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย สอบถาม จะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก อนุมัติ ข้อความเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ของ
กองคลัง จำนวน 1 ตัว ไม่มี

อนุมัติ ข้อความใหม่ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 ตัว
จำนวน 9 เลียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.6 การพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 13 ขอเชิญ
นายก อบต.โนนกกอก

นายสุภกรณ์ วงสระ นายก อบต.โนนกกอก เนื่องด้วย อบต.โนนกกอก ได้รับการร้องขอจากหมู่บ้าน และจากการ
ไปตรวจสอบพื้นที่ ทุกครั้งที่ได้ออกพื้นที่ มีถนนคอนกรีตบางสายในหมู่บ้าน และภายในตำบล มีการใช้งานมา
นานแล้ว เกิดการชำรุด ผุกร่อน เป็นหลุมบ่อ ถ้าหากนำแอสฟัลติกไปเคลือบก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านได้ ประกอบกับ ได้รับแจ้งจากจังหวัด อําเภอ ให้เสนอโครงการเพื่อขอเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่แผนงาน โครงการในลักษณะงานที่จะนำยางแอสฟัลติก
ไปทับเคลือบถนนคอนกรีตไม่มี จึงขอเสนอเพิ่มเติมแผนงาน โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ทับคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-014 สาย
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนกกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกทับคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-013 สายบ้าน
โสกเชือก-ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โนน
กกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

3. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-019 สายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-008 สายบ้านเปือย – ท่ากจันหมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
5. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสระ-บ้านเปือย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-001 หมู่ที่ 7 บ้านสระ หมู่ที่ 4 บ้านเปือย ตำบลโนนกกอกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,244 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
6. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-020 หมู่ที่ 5 บ้านโนนเห็ดไคล ตำบลโนนกกอก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
7. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-025 สายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
8. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-024 สายบ้านสระ หมู่ที่ 7 – พื้นที่การเกษตร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
9. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-022 สายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสุขสันต์ – พื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-011 หมู่ที่ 9 บ้านโนนสุขสันต์ ตำบลโนนกกอก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 73-030 สายบ้านสระ หมู่ที่ 7 - บ้านนกกอก หมู่ที่ 2 (เลียบลำห้วยหมากอีด้านทิศตะวันออก) โดยทำการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามลำห้วย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม. และทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนป้องกันตลิ่งตามลำห้วยหมากอี ขนาดลึก 4.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกกอก กำหนด
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 73-045 สายห้วยยาง บ้านสระ โดยทำการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามลำห้วยขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. และทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนป้องกันตลิ่งตามลำห้วยยางขนาดลึก 4.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกกอก กำหนด

13. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1

14. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสระ หมู่ที่ 10

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยหมีบ้านสระ หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ. 73 - 036 หมู่ที่ 10 ตำบล โนนกอกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

16. เทลานเอนกประสงค์ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ให้ได้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม - ที่นางสมสวน ทางสูงเนิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ตาราง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ระเบียนวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 นายท. โนนกอก ให้ปลัด อบต. ชี้แจงแทน ขอเชิญ

ส.ต.ท. อุเทน สदान ปลัด อบต. โนนกอก ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว296 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และขอผ่อนผันมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่น่าจะมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต มีประเด็นสำคัญของหนังสือที่เกี่ยวข้อง ถ้าส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ก่อนมติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีต้องขอขออนุญาตให้เรียบร้อย และถ้าหากส่วนราชการใดจะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าต้องขอขออนุญาตทุกกรณี และพื้นที่ป่านั้น ดีความแล้วถ้าหากพื้นที่ตรงนั้น ไม่มีเอกสารสิทธิ ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ทั้งหมด ดังนั้นในปัจจุปรมาณ พ.ศ. 2565 และปีต่อ ๆ ไป ที่ อบต. โนนกอก จะดำเนินการในโครงการใดทั้งที่ดำเนินการด้วยงบประมาณของตนเอง หรืองบประมาณที่จะขอสนับสนุนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีต่อ ๆ ไป ในถนนสายต่าง ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนท้องถิ่นไว้จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา อบต. โนนกอก ก่อน โดยมีโครงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 40 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 - 001 สายบ้านสระ - บ้านเปือย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

2. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 - 002 สายบ้านเมืองกลาง - เทือกเขาแลนคา และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

3. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 - 003 สายบ้านสระ - บ้านโนนสุขสันต์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 - 004 สายบ้านโนนเห็ดโคก - อ่างเก็บน้ำท่ากอกจัน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

5. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 006 สายท่ากกจั่น - เรียบชายเขาภูแลนคา และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
6. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 007 สายบ้านสระ - กุดตาแล และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
7. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 009 สายท่ากกจั่น - เรียบชายเขาภูแลนคา และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
8. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 010 สายบ้านสระ - กุดตาแล และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
9. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 013 สายบ้านโสก เชือก - ป่าชุมชน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
10. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 014 ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
11. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 015 สายบ้าน โนน เห็ดไคล - ท่าช้างคล่อง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
12. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 016 สายทางหลวง ชนบทหมายเลข 4021 - เข้าพื้นที่การเกษตร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
13. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 017 สายถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านนกกเจ้า หมู่ที่ 2 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
14. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 018 สายถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
15. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 019 สายถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ที่ 4 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
16. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 021 สายถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง - บ้านโนนสุขสันต์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
17. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 021 สายถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 8 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
18. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 024 บ้านสระ หมู่ที่ 7 พื้นที่การเกษตร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
19. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 025 สายถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 7 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
20. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 026 สายถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่างตำบล จากบ้าน โนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ต. โนนกอก - ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหามแห หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

21. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-029 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่างตำบล บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกกอก – บ้านจมน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเคื่อ (เรียบลำห้วยหามแห้งฝั่งทิศตะวันออก) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

22. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-028 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่างตำบล บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก - บ้านจมน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเคื่อ (ไปงหินเหล็กไฟ) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

23. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-029 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (เรียบลำห้วยหามแห้งด้านทิศตะวันตก) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

24. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-030 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านสระ หมู่ที่ 7 - บ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 (เรียบลำห้วยหามแห้งด้านทิศตะวันออก) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

25. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-031 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง อ่างเก็บน้ำโสกเดือนห้า - ห้วยห้วย บ้านสระ หมู่ที่ 10 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

26. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-032 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 - บ้านเปือย หมู่ที่ 4 (เรียบลำห้วยหามแห้งด้านทิศตะวันตก) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

27. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-033 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บน้ำเหล่าเครือซูด และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

28. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-034 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ำภูกระแต และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

29. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-035 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านเปือย หมู่ที่ 4 - บ้านสระ หมู่ที่ 7 (ลำห้วยท่อม) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

30. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-036 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ห้วยหมี บ้านสระ หมู่ที่ 10 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

31. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-036 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 - บ้านสระ หมู่ที่ 10 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

32. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-038 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2037 - อ่างเก็บน้ำภูกระแต และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

33. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-039 สายเลียบชายเขาภูแลนคา บ้านเมืองกลาง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

34. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-040 สายบ้านเมืองกลาง - บ้านหนองเต้ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

35. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-041 สายเลียบลำห้วยลวก บ้านสระ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

36. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 042 สายบ้านนาย
สุนันท์ คีฬามแห – ลำห้วยหมากอี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

37. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 043 สายโนนกกฆ่า
- ห้วยยาง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

38. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 – 045 สายห้วยยาง
บ้านสระ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

39. โครงการติดตั้งระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. บริเวณทางเข้าฉาปน
สถาน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

40. โครงการติดตั้งระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. บริเวณโคกดินแดง บ้าน
สระ หมู่ที่ 10 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 73-030 สายบ้านสระ หมู่ที่ 7 -
บ้านนกเจ้า หมู่ที่ 7 (เลียบลำห้วยหมากอีด้านทิศตะวันออก) โดยทำการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามลำห้วย
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม. และทำการวางกล่องลวด
ตาข่ายเกเบียนป้องกันตลิ่งตามลำห้วยหมากอี ขนาดลึก 4.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต. โนนกอก กำหนด

42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 73-045 สายห้วยยาง บ้านสระ
โดยทำการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามลำห้วยขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. และทำการวางกล่องลวด ตาข่ายเกเบียนป้องกันตลิ่งตามลำห้วยยางขนาดลึก 4.50
เมตร ยาว 1,200 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม อภิปราย ต่อ ไปเป็นขั้นตอนการลงมติ
มติของที่ประชุมสภา อบต. โนนกอก เห็นชอบให้อบต. โนนกอกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า จำนวน 9 ไร่
ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ
นายประยูร พันธุ์ยาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 5 (1) ขอสอบถามท่านนายก อบต. โนนกอก ผ่านท่าน
ประธานสภา อบต. โนนกอก เรื่อง ของการจัดประเพณี วัฒนธรรม ต่าง ๆ ของ แต่ละหมู่บ้านจะจัด ได้
หรือไม่

(2) ขอให้ช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างของหมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด ที่ชำรุด

(3) จากที่ อบต. โนนกอก ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ไปแล้ว จุดที่
จะวางท่อช่วงการสำรวจว่าควรจะวางท่อขนาด 60 เซนติเมตร แต่ในรายละเอียดประมาณการ วางท่อขนาด
40 เซนติเมตร ทำให้มีบางช่วงต่อเสริมท่อระบายน้ำ ขอให้ท่านนายก อบต. โนนกอก ช่วยพิจารณาด้วย
นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 3 (1) แจ้งให้ที่ประชุมสภา อบต. โนนกอก ได้รับ
ทราบ ว่า สำนักงานทางหลวงชนบทชัยภูมิ ได้มาซ่อมแซม นำยางมะตอยมาซ่อมแซมทางแยกทางเชื่อมถนนที่
บ้าน โสภเชือกเป็นที่เรียบร้อย

(2) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลภายในชุมชน
ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด จะมีมาตรการอะไรมารองรับเพิ่มเติม

(3) การที่ชุมชนบ้านสระ ทั้ง 4 หมู่ มีมาตรการปิดหมู่บ้านก็ถือว่าดี การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ก็ น่าจะลดลง ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนบ้านสระด้วย

นายสุริยา วิทยุยางค์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 10 (1) ในห้วงที่จะถึงวันที่ 10 เมษายน จะมีการจ่าย เบี้ยยังชีพ และกำลังเกิดการแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ของชุมชนบ้านสระด้วย ยังจะจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเดิม หรือจะมีมาตรการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

(2) หลังจากการก่อสร้างฝายลำห้วยยางแล้วเสร็จ ทางผู้นำและสมาชิก อบต. ได้นำไม้กั้นหน้าฝายลำ ห้วยยางออกมาเก็บไว้และใส่ไว้ประมาณ 2 แผ่นในแต่ละช่อง แผ่น ไม้ที่คงเหลือได้ฝากไว้ที่โรงนาของ เกษตรกรใกล้ตัวฝาย เกรงว่าจะผุพังเสียหายขอให้ทาง อบต. นำมาเก็บ ไว้ที่ทำการ อบต. เมื่อจะนำไปปิดหน้า ฝายให้ทางเกษตรกรมาเบิกไปจะดีกว่า

ร้อยตรีสมสันต์ พันธุ์ยาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 4 ฝายกุดขึ้นาค พื่นหมู่ที่ 4 เกิดการชำรุดกักเก็บน้ำ ไม่ได้ ขอให้ทาง อบต. โนนกอก ช่วยนำงบประมาณไปซ่อมแซมหรือก่อสร้างฝายตัวใหม่ ให้ด้วย

นายสุภกรณ์ วังสระ นายก อบต. โนนกอก (1) เรื่อง ของการจัดประเพณี วัฒนธรรม ต่าง ๆ ของ แต่ละหมู่บ้าน เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 เป็นช่วงการปิดหมู่บ้านของชุมชนบ้านสระ 4 หมู่บ้านด้วย ก็ ถือว่าดี เพราะจะทำให้การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด - 19 ลดลง แต่จากที่ได้ออกไปเยี่ยมจุดตั้งด่านของแต่ละ หมู่บ้าน ไม่ค่อยเห็นทางผู้นำส่วนมากมีแต่ อสม. จะให้ทางปลัด อบต. สอบถามปลัด อำเภอที่รับผิดชอบ ตำบล โนนกอก ว่าน่าจะเข้มงวดกับทางผู้นำเอาใจใส่ในการตั้งด่าน จุดสกัดแต่ละจุดส่วนงบประมาณที่จะ นำไปจัดประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้านที่ตั้งไว้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านไป ถ้าหากว่า สถานการณ์ดีขึ้นจะจัดก็จะต้องประสานมา หรือสถานการณ์หมู่บ้านไม่ดีจะงดก็ประสานมาอีกครั้ง หรือมี คำสั่งเปลี่ยนแปลงประกาศจังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างอื่น

(2) ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ก็ยังเบิกเงินสดมาให้สมาชิก อบต. โนนกอก และพนักงานเจ้าหน้าที่ จ่ายเบี้ยยังชีพแบบเดิม รวมทั้งที่มีหมู่ที่ 1 ได้เชิญไปร่วมแข่งขัน ฟุตซอลภายในหมู่บ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แต่ละที่มีมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิม ให้ทุกคนสวม หน้ากาก อย่าให้มีการแออัด เว้นระยะห่างของแต่ละคน

(3) ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างของหมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด ที่ชำรุด จะให้ช่างออกไปซ่อมให้

(4) การวางท่อระบายน้ำถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของหมู่ 5 เป็น ไปตามรายละเอียดประมาณ การ ถ้าจะเพิ่มคงต้องให้ท่านสมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ 5 ได้ช่วยพิจารณาช่วยก็แล้วกัน

(5) ขอขอบคุณท่านสมชาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ที่ได้ช่วยประสานงานให้ทางสำนักงานทาง หลวงชนบทชัยภูมิ ได้มาซ่อมแซม นำยางมะตอยมาซ่อมแซมทางแยกทางเชื่อมถนนที่บ้าน โสภเชือกเป็นที่ เรียบร้อย ซึ่งก็มีถนนทางเข้าบ้านสระ หมู่ 7 และถนนบ้านสระ หมู่ที่ 10 ที่ยังชำรุดรวม 2 จุด คงต้องให้ท่าน สมาชิก อบต. ทั้ง 2 หมู่ ถ่ายรูปประสานงานให้ทางหลวงชนบทมาซ่อมแซมให้

(6) ตามที่ท่าน สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 4 ได้ให้ความใส่ใจในเรื่อง ฝายกุดขึ้นาค แจ้งว่าเกิด การชำรุดกักเก็บน้ำไม่ได้ ขอให้ทาง อบต. โนนกอก ช่วยนำงบประมาณไปซ่อมแซมหรือก่อสร้างฝายตัวใหม่ ให้ด้วย แต่ก่อนที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการคงต้องประชาคมเกษตรกรผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วน ได้เสียฝายจุดนี้ ก่อน เพราะครั้งก่อนก็มีการดำเนินการโดยพลการของเกษตรกรทำให้ตัวฝายนี้เกิดความเสียหายมาแล้ว

(7) ณ ห้วงเวลานี้ แผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และแผนงาน โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ทยอยดำเนินการตามระเบียบพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไปหลายโครงการแล้ว เน้น โครงการที่ดำเนินการในลำห้วย คลอง ในทุ่งนา ถ้าหากน้ำไหลหลากมาจะ ไม่สามารถทำได้

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโนนกกอก จะมีการประชุมทีมงานระดับตำบล กับผู้นำเพื่อนำข้อมูลครัวเรือนมาแยกประเภท ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 นี้ นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ถ้าไม่มีท่านใด เพิ่มเติมในวาระเรื่องอื่น ๆ ขอปิดการประชุม ถ้ามีการประชุมสภา อบต.โนนกกอก ในสมัยประชุมนี้จะทำหนังสือแจ้งอีกครั้ง

เลิกประชุม เวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(อุเทน สถาน)

ปลัด อบต.โนนกกอก / เลขานุการสภา อบต.โนนกกอก

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวลำไย ชื่นขาว)

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิ วังสระ)

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชนูสร ลอยเมืองกลาง)

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 9

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เมื่อครั้งประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1./256... วันที่ 13... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติชัย นอกสระ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก